

*
Số 546- TB/HU

Tứ Kỳ, ngày 29 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
về tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác thu nhận, kích
hoạt tài khoản định danh điện tử theo Đề án 06 của Chính phủ

Thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và Tổ Đề án 06 cấp huyện, xã đã tích cực thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh về thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đến ngày 20/6/2023, toàn huyện đã thu nhận 109.595/98.257 hồ sơ định danh điện tử, đạt 111,54%; kích hoạt 87.997/98.257 tài khoản đạt 89,47% chỉ tiêu giao, xếp thứ 3 trong 12 huyện, thị xã, thành phố. Việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tích hợp các loại giấy tờ như Giấy phép lái xe, đăng ký xe, Bảo hiểm y tế... đã đáp ứng tốt việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến cho người dân, thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thẻ căn cước công dân trong giao dịch, đi lại, khám chữa bệnh....; đến nay lực lượng công an và cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư vẫn đang rất tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện với mục tiêu sớm hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, nhằm tạo thuận lợi cho người dân ứng dụng giao dịch dân sự trên môi trường điện tử.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Đề án 06 qua thực tế vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử chưa thực sự hiệu quả; còn một bộ phận người dân chưa hiểu, chưa nắm được mục đích, ý nghĩa của Đề án 06, về việc giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến cũng như về ứng dụng định danh điện tử nên chưa chủ động thu nhận, cài đặt, sử dụng ứng dụng. Một số người dân do chưa phát sinh các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự...có liên quan đến ứng dụng; có quan niệm rằng trong gia đình có nhiều người thì chỉ cần 01 người đại diện thực hiện giao dịch; do bận công việc, đi làm ăn xa; còn có tâm lý lúc nào cần thì làm... nên chưa thấy sự cần thiết, tác dụng của ứng dụng định danh điện tử, chưa thực sự phối hợp trong thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nên ảnh hưởng tới tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, Thường trực Huyện ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa việc huy động hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, quyết liệt”, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, quyết tâm đến 15/7/2023, toàn huyện thu nhận và kích hoạt 100% hồ sơ định danh điện tử đối với những công dân đã có thẻ căn cước công dân gắn chip và đủ điều kiện thu nhận (có sử dụng điện thoại di động). Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 15/7/2023.

2. UBND huyện tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện Đề án, tổ chức có hiệu quả “ngày hội công dân số huyện Tứ Kỳ năm 2023” tạo sự lan tỏa đến các tổ chức, công dân trong việc thực hiện khai báo, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ nguồn lực, kinh phí cho các địa phương, đơn vị thực hiện Đề án. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện bảo đảm chất lượng đường truyền Internet và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử thuận tiện.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm được, hiểu rõ về tính năng, lợi ích của ứng dụng định danh điện tử trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến, trong giao dịch, đi lại, khám chữa bệnh... để từ đó tích cực, chủ động phối hợp trong công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

4. Công an huyện bố trí lực lượng và trang thiết bị, phương tiện đảm bảo duy trì 06 tổ thu nhận hồ sơ định danh điện tử lưu động các xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho Nhân dân toàn huyện đảm bảo kịp thời, thuận tiện.

5. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện thu nhận hồ sơ định danh điện tử, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các Tổ Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã được phê duyệt. Danh sách cần kích hoạt do lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp cung cấp.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực tham gia đôn đốc các đơn vị thực hiện Đề án đạt tiến độ.

7. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Công an huyện, các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện thông báo này, thường xuyên báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện,
- Các đảng ủy xã, thị trấn,
- Lưu: VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Ngọc Sầm